

Số: 08-NQ/ ĐU

NGHỊ QUYẾT

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021, là năm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học và thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021 – 2022. Hiện nay, nhà trường có gần 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 60 giáo viên là người nước ngoài. Chất lượng đội ngũ: 100% Giáo viên giảng dạy đạt chuẩn và trên chuẩn, có trình độ chuyên môn tốt, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của trường đều là đảng viên. Đảng bộ nhà trường gồm có 03 Chi bộ trực thuộc với tổng số 50 đảng viên (49 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị). Quy mô đào tạo có sự phát triển ổn định. Kết quả và chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường được giữ vững; các chế độ, quy định được thực hiện nghiêm túc; trường vẫn giữ được vị thế và uy tín đối với học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và đặc điểm tình hình của trường, trong năm 2021, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, với những kết quả nổi bật sau đây:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, và các chỉ thị, kế hoạch công tác của Quận Ủy, UBND và ngành GDĐT các cấp; trong năm 2021, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021:

1. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021: thực hiện mục tiêu kép – vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Năm học 2020 -2021 là một năm học rất đặc biệt. Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy đã chỉ đạo phải chủ động nắm bắt - dự báo tình hình có thể xảy ra, xây dựng các phương án, kế hoạch, kịch bản

cụ thể để sẵn sàng ứng phó trong tình hình cụ thể, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động trong nhà trường. Đảng ủy tập trung lãnh đạo nhà trường khắc phục mọi khó khăn về vật chất và tinh thần để đảm bảo hoàn thành chương trình học tập của học sinh và đảm bảo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo được lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu kiên quyết triển khai, mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Và chính trong bối cảnh này, kỹ năng ứng phó và xử lý giải quyết vấn đề nhanh nhạy quyết đoán là tiền đề để phát huy các năng lực sáng tạo của những người lãnh đạo.

Kết quả năm học 2020-2021:

Tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi và các kỳ thi khác đạt 42 giải các cấp Quận, Cụm, Thành phố, Quốc gia; Toàn trường đã có 39 Sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp Thành phố; 41 SKKN được xếp loại cấp Quận; 01 cán bộ đạt danh hiệu CSTĐ cấp thành phố; 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 04 cán bộ, giáo viên nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập; 01 đồng chí thành viên Hội đồng quản trị nhà trường được nhận giấy khen của UBND quận Cầu Giấy trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2019 – 2020, 01 đồng chí nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; 05 đồng chí nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngành giáo dục; 01 đồng chí trong chi bộ trường Tiểu học được quận đoàn Cầu Giấy khen có thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Cầu Giấy năm học 2020 – 2021.

Trong năm học 2020 - 2021 học sinh tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa, các kỳ thi đánh giá năng lực, Thể dục thể thao, nghệ thuật và các hoạt động khác đạt 476 giải các cấp Quốc tế và khu vực, Quốc gia, Thành phố và Quận/Cụm.

Kết quả xếp loại văn hóa:

Tiểu học: 100% học sinh hoàn thành yêu cầu các môn học

THCS: 100% học sinh hoàn thành các yêu cầu môn học

THPT: Tỷ lệ xếp loại khá, giỏi: 100%

Kết quả xếp loại phẩm chất, hạnh kiểm:

Tiểu học: 100% học sinh phẩm chất Tốt, Đạt

THCS: 100% học sinh phẩm chất Tốt, Khá

THPT: 100% học sinh xếp loại Tốt, Khá

100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia với điểm trung bình các môn cao hơn trung bình của cả nước và lọt top 8 trường có tổng điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất Hà Nội. Nhiều học sinh lớp 12, sau khi tốt nghiệp đã được xét tuyển sớm và đã trở thành những sinh viên của các trường Đại học hàng đầu Việt Nam như Bách khoa, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội;...

Học sinh học theo chương trình Tú tài quốc tế Cambridge A-Level đã đạt vượt qua kỳ thi AS/A Levels, IGCSE trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới năm 2021 và đạt kết quả rất cao; tiêu biểu là 10 học sinh đạt top “In VietNam 2021 của học sinh học chương trình Cambridge (điểm cao nhất Việt Nam).

Năm học 2020-2021, kết thúc chương trình Cambridge bậc tiểu học với kỳ thi Checkpoint, học sinh lớp 5 Nguyễn Siêu đã thể hiện kết quả xuất sắc vượt trội trên thang đánh giá của thế giới ở các môn Maths và Science. Môn Maths, trong khi điểm trung bình chung thế giới là 3.8/6 thì học sinh Nguyễn Siêu đạt trung bình 5.8/6, với 113/147 học sinh đạt điểm tối đa, chiếm 77%, số lượng học sinh đạt điểm giỏi 96%. Môn Science, trong khi điểm trung bình chung thế giới là 4.1/6 thì học sinh Nguyễn Siêu đạt trung bình 5.7/6, với 100/147 học sinh đạt điểm tối đa, chiếm 68%, số lượng học sinh đạt điểm giỏi 84,3%.

Học sinh tham gia các cuộc thi đánh giá năng lực Giải Toán bằng tiếng Anh của các Thành phố và các nước mở rộng như: Olympic Toán học Châu Á Thái Bình Dương APMOS, Năng lực tư duy Toán học Quốc tế IMAS, Olympic Toán Quốc tế Singapore và Châu Á SASMO, Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Quốc gia MYTS, Thách thức tư duy Thuật toán Quốc tế BEBRAS, ... đạt: nhiều huy chương Vàng, Bạc và Đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu tiếp tục được UBND Thành phố Hà Nội công nhận “*Trường Chất lượng cao*” giai đoạn 2021 - 2026 theo quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 05/07/2021; Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu được Sở giáo dục Hà Nội công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 theo quyết định số 431/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021, được UBND Thành phố Hà Nội công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia theo quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 và được công nhận đạt tiêu chí chất lượng cao của Thành phố Hà Nội theo quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Thành tích năm học 2020 – 2021:

Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dành tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập tại quyết định số 4346/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2021.

Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2020-2021 tại quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội;

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021 tại quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2020-2021 tại quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 24/09/2021 của Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy.

2. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ đón năm học mới 2021 – 2022 trong bối cảnh dịch bệnh covid – 19 vẫn diễn ra phức tạp.

2.1. Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng ngày càng cao, nhất là các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10). Hệ thống giáo dục liên thông trong nhà trường từ lớp 1 đến lớp 12 đã thực hiện theo lộ trình, quy mô đào tạo có sự phát triển vững chắc, ổn định. Năm học 2021 – 2022, toàn trường có 99 lớp tỷ lệ các lớp song ngữ chiếm 84.8%. Sĩ số duy trì ổn định 26-30 học sinh/lớp.

2.2. Hoàn thành tuyển dụng, xây dựng đội ngũ giáo viên cơ hữu là nòng cốt của trường đạt 99% bao gồm cả giáo viên người Việt Nam và giáo viên người nước ngoài. 100% giáo viên giảng dạy đạt chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên người nước ngoài đủ tiêu chuẩn theo quy định của Cambridge đang dạy tiếng Anh và chương trình Cambridge, 100% cán bộ, giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, mời các chuyên gia đầu ngành đến trường mở các lớp tập huấn về chuyên môn, về chủ nhiệm, về kỹ năng sống; Chân dung giáo viên Nguyễn Siêu được xây dựng theo mô hình ASK (Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức) với 3 trụ cột: Hiếu bản thân, Hiếu nghề và Hiếu trường. Tổ chức công tác đào tạo phát triển đội ngũ theo quy trình Train the Trainer – đào tạo mỗi cá nhân trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Mô hình này còn hướng đến phát

huy các năng lực cá nhân của mỗi giáo viên và kiến tạo cộng đồng chia sẻ, tổ chức biết học hỏi, sử dụng tối đa nguồn lực nội bộ và tiết kiệm các chi phí đào tạo.

2.3. Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng trường học thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, củng cố các dịch vụ chất lượng cao, an toàn trường học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục của nhà trường và đáp ứng yêu cầu dạy và học cả hai chương trình Việt Nam và quốc tế Cambridge.

Nhà trường đã xây dựng, khai thác và quản lý việc sử dụng hiệu quả hệ thống phòng học trực tuyến, hệ thống quản lý làm việc trực tuyến, số hóa dữ liệu, tài liệu giảng dạy, xây dựng kho học liệu, bài giảng điện tử, hình thành trường học ảo đáp ứng yêu cầu về giảng dạy đảm bảo chương trình, chất lượng dạy học.

Duy trì và phát huy hạ tầng cơ sở thông tin đáp ứng đường truyền Internet tốc độ cao, phủ sóng wifi toàn trường phục vụ dạy học trực tuyến. Cán bộ giáo viên làm chủ về CNTT trong các hoạt động, giúp giảm thiểu thời gian và tăng cường công tác quản lý. Việc trao đổi thông tin trong nhà trường được thực hiện qua email, lịch, sổ ghi chú, hội họp (thông qua các ứng dụng Email, Calendar, One Note, Teams, zoom)...Lắp đặt 03 phòng hội nghị truyền hình trực tuyến để có thể đối thoại với các đối tác trong và ngoài nước. Nhà trường cũng đã có nhiều buổi họp trực tuyến trên nền tảng webinar với cha mẹ học sinh đáp ứng số lượng lên tới trên 500 người/cuộc họp. Trong năm học đã khai thác, phát huy chức năng phòng studio trường học để sản xuất các chương trình kết nối, tư vấn các chương trình học, chia sẻ các kỹ năng cần thiết trong phối hợp giữa gia đình và nhà trường, các video bài giảng, thực hành... nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy thích ứng trước dịch bệnh covid-19.

Bên cạnh việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và triển khai đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, của ngành, lãnh đạo nhà trường còn luôn quan tâm đầu tư mọi mặt về cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời dịch bệnh đạt hiệu quả.

2.4. Phát triển chuyên môn; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

Với quan điểm lấy người học làm trung tâm, lộ trình học tập tại Nguyễn Siêu được tối ưu hóa theo chương trình tự chủ đáp ứng mục tiêu của cả hai chương trình Việt Nam - chương trình quốc tế Cambridge và liên thông giữa các cấp học. Xây dựng chương trình tự chủ/chương trình nhà trường phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh, tổ chức các loại hình lớp kết hợp giảng

dạy chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế Cambridge. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Tổ chức thực hiện 4 mô hình học tập: Mô hình chất lượng cao, Mô hình Việt Nam hội nhập, Mô hình Song ngữ quốc tế và Mô hình Song ngữ quốc tế nâng cao. Trong đó, tỉ lệ các lớp theo mô hình song ngữ quốc tế và song ngữ quốc tế nâng cao chiếm ưu thế. Lộ trình học tập quốc tế tại Nguyễn Siêu được hoàn thiện với việc thực hiện giảng dạy chương trình A-level, chương trình dự bị đại học là điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp tục thành công ở các trường Đại học quốc tế.

Đã chủ động và tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực. Đối với mô hình lớp Song ngữ: thành lập ban nghiên cứu và soạn thảo chương trình, nghiên cứu chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình Cambridge những bộ môn học song song để xây dựng chương trình tích hợp theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh đồng thời tiết kiệm thời gian và giảm áp lực vì những đơn vị kiến thức trùng lặp cho học sinh. Kết quả, chương trình giảng dạy tích hợp của trường xây dựng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thông qua để áp dụng thực hiện.

Việc chỉ đạo, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai với hình thức dạy học trực tuyến được quan tâm. Các lớp bồi dưỡng chuyên môn với các nhóm trong giáo viên được triển khai hết sức linh hoạt: Nhóm đôi, nhóm khối, nhóm liên khối,...tạo nên một phong trào tự học, tự bồi dưỡng có chất lượng trong đội ngũ giáo viên trong toàn trường. Các ứng dụng trên nền tảng lớp học ảo được khai thác một cách hiệu quả phù hợp với từng đối tượng học sinh.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Năm 2021 trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo nhà trường khắc phục mọi khó khăn về vật chất và tinh thần để đảm bảo hoàn thành chương trình học tập của học sinh và đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn khó khăn trước đại dịch Covid-19, nhà trường đã kiên định mục tiêu giáo dục đảm bảo các chương trình học tập của học sinh theo lộ trình. Nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo được lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu kiên quyết triển khai đã mang lại hiệu

quả đáng khích lệ. Với phương châm **“Chống dịch như chống giặc”**, **“Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”** toàn trường đã thi đua sôi nổi, khắc phục khó khăn chiến thắng đại dịch, nhiều việc làm, nhiều tấm gương đảng viên, cán bộ, giáo viên đã phát huy làm theo Bác là những hạt nhân để toàn trường có thêm động lực, tinh thần, nỗ lực hết mình mang lại hiệu quả dạy học được cha mẹ học sinh đồng lòng, ủng hộ, ghi nhận cùng chung tay với nhà trường vượt qua khó khăn.

Trải nghiệm khó khăn của bệnh dịch đã làm lớn mạnh tình đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ lãnh đạo, giáo viên nhà trường cùng cha mẹ học sinh và học sinh. Giáo viên làm việc nhiều hơn không quản ngày đêm và coi đó là sự vất vả may mắn bởi vẫn được tiếp tục có việc làm giúp học sinh tiếp nối mạch học tập đảm bảo chương trình đào tạo theo mục tiêu của năm học.

Trường thực hiện 3 lùi 1 tiến: Nhà trường lùi, giáo viên lùi, cha mẹ học sinh lùi để học sinh được tiến (được học tập đảm bảo lộ trình đào tạo cả chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế). Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện đều đặn, đúng yêu cầu của y tế, của ngành đạt hiệu quả thông qua các kênh thông tin của trường tới CMHS và học sinh. Cuối mỗi tuần đều đặn, Hiệu trưởng nhà trường gửi thư tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh toàn trường, những bức thư đầy tâm huyết, sáng tạo, chia sẻ của Hiệu trưởng đã làm ấm lòng, là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho toàn trường và CMHS cùng học sinh quyết tập vượt qua đại dịch hoàn thành nhiệm vụ năm học.

2. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình thực tế.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBKT đảng ủy đã kiểm tra, giám sát 03 chi bộ, 08 đảng viên bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, đề cao tinh thần phê và tự phê bình nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ với các nội dung: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 18/11/2020 của BCH Đảng ủy Trường về **“Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020”**; Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác; Kiểm tra việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; Giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

3. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021: 1/3 chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 11 đồng

chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (22%). Đảng bộ được Quận ủy Cầu Giấy xét công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

IV. KẾT QUẢ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

1. Các tổ chức chính trị - xã hội của nhà trường thường xuyên được củng cố phát triển vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, GV, NV, HS. Vận động, tuyên truyền toàn trường thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, của xã hội đóng góp vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường, là lực lượng nòng cốt huy động tiềm năng, trí tuệ của toàn thể CB, GV, NV, HS hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, xây dựng nền nếp, kỷ cương trong mọi hoạt động của trường, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực.

Công đoàn và tổ chức Đoàn - Đội đã phối kết hợp thực hiện tốt và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vừa dạy học vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Chi hội Chữ thập đỏ của nhà trường làm tốt các nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục các giá trị nhân đạo, chăm sóc sức khỏe giáo viên, học sinh, gắn kết nhà trường với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

Đảng bộ lãnh đạo xây dựng và khuyến khích cha mẹ học sinh của Nhà trường và các lớp tự nguyện đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục học sinh dựa trên nguyên tắc “thỏa thuận” bằng văn bản “Quy định nhập học” được ký kết giữa nhà trường và CMHS trước khi cho con em vào trường.

Kết thúc năm học 2020 – 2021:

Công đoàn Trường THCS-THPT được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2020 – 2021.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội và Quận Đoàn Cầu Giấy tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên Thủ đô và quận Cầu Giấy năm học 2020 – 2021. Liên đội Tiểu học và THCS Nguyễn Siêu được Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận Cầu Giấy năm học 2020 – 2021.

Chi hội Chữ Thập đỏ trường tiểu học và trường THCS-THPT Nguyễn Siêu được UBND Quận Cầu giấy tặng giấy khen đơn vị xuất sắc 05 năm trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học.

2. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nền nếp, ngày càng có chiều sâu đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của CB, GV, NV nhà trường theo hướng tích cực, tạo môi trường làm việc tốt, đoàn kết, thân thiện tăng hiệu quả công tác. Qua việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng quyền làm chủ người lao động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, BGH, luôn có sự đổi mới, phát huy được sức mạnh của mỗi cá nhân, tập thể tổ nhóm, bộ phận trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của nhà trường.

Việc thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính đã tạo phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, nhân viên ngày càng chuyên nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch, loại bỏ phiền hà trong giao dịch công tác. Các chế độ nền nếp của CB, GV, NV, HS, CMHS được quy định cụ thể và thực hiện tự giác. Thực hiện tốt “Ba công khai” trong nhà trường và xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh Covid, Trường đảm bảo trả 100% lương cho giáo viên giảng dạy online như lương giảng dạy trực tiếp. Vẫn duy trì và đảm bảo lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở mức cao nhất là đủ 100% nếu giáo viên, nhân viên vẫn tham gia làm việc như bình thường (kể cả online hay tại trường) và mức thấp nhất cao hơn mức lương tối thiểu vùng cho giáo viên. Đồng thời, phối hợp với cha mẹ học sinh tạo được lòng tin, sự đồng thuận cao giúp học sinh học tập tốt.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2021, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường hoàn thành mọi nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết, trong đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm là dạy và học. Nhà trường văn minh, thanh lịch và phát triển vững chắc, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS đã chủ động, sáng tạo và tích cực đổi mới các hoạt động giáo dục, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục theo các tiêu chí của trường Chất lượng cao, Trung tâm khảo thí và giảng dạy chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge hướng tới hội nhập Quốc tế. Nhà trường đã khẳng định uy tín về chất lượng và hiệu quả giáo dục đối với ngành và xã hội, được phụ huynh và học sinh tin tưởng. Tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và các hoạt động giáo dục toàn diện đạt nhiều thành tích của giáo viên và học sinh. Trường Nguyễn Siêu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dành tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 và giữ vững danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc cấp Thành phố. Tổ chức

Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát triển vững mạnh được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua; Liên đội Tiểu học và THCS Nguyễn Siêu được Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy tặng giấy khen.

Đảng bộ nhà trường được Quận ủy xét công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 1/3 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2/3 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (22%).

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021 -2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; là năm tiếp tục tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Với mục tiêu xây dựng nhà trường ổn định vững chắc, ngày càng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt theo tiêu chí Trường chất lượng cao, Trường Quốc tế Cambridge, Trường Microsoft; Đảng ủy tập trung lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022 với những nội dung, biện pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chiến lược giáo dục của Trường, hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý nhà trường.

Giữ vững và nâng cao chất lượng của Trường chất lượng cao của Thành phố Hà Nội, giảng dạy chương trình Quốc tế Cambridge, từng bước Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của trường. Tiếp tục thực hiện lộ trình chiến lược phát triển: Xây dựng Trường Nguyễn Siêu-ngôi trường thuần Việt của Thủ đô Hà Nội, hoàn thiện con đường Cambridge trên quê hương Việt Nam, trở thành chiếc nôi đào tạo công dân toàn cầu tại thủ đô Hà Nội.

Hoàn thiện hệ thống tổ chức và quản lý nhà trường. Tập trung xây dựng quy hoạch, tổ chức và quản lý nhà trường theo mô hình trường học có 3 cấp học Tiểu học, THCS và THPT. Đổi mới phương thức quản lý theo mô hình quản lý chất lượng đồng bộ và quản lý theo năng lực có tính chuyên nghiệp cao; xây dựng đề án quản trị hệ thống và nhân sự; Mô hình hóa hệ thống nhân sự nhà trường và kiện toàn lại hệ thống theo sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi; Xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên chất lượng và hiệu quả công việc theo mô tả công việc; Hoàn thiện bộ pháp chế trong nhà trường để quản trị hệ thống.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 và học kỳ I năm học 2022 - 2023; kỉ niệm 30 năm thành lập Trường.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học năm học 2021 – 2022, ổn định phương thức dạy học thích ứng, hiệu quả với tình hình dịch bệnh covid-19 đảm bảo kết quả năm học đạt yêu cầu, chỉ tiêu và được CMHS hài lòng, tin tưởng.

Giữ vững 100% các lớp là CLC và song ngữ quốc tế Cambridge, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 100% đạt nguyện vọng vào các trường Đại học, Cao đẳng theo kỳ vọng, Tiểu học 100% học sinh hoàn thành tốt, xuất sắc chương trình học tập, đạo đức tốt, nhiều trải nghiệm và kỹ năng để lên học các cấp tiếp theo.

Phát triển đội ngũ giáo viên, lấy đảng viên là nòng cốt. Hoàn thiện phong cách làm việc và học tập theo văn hóa Nguyễn Siêu, phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế. Xây dựng Văn hóa Nguyễn Siêu, kiến tạo Trường học hạnh phúc, Trường học Xanh hạnh phúc – Sáng tư duy.

Tiếp tục xây dựng khung phẩm chất và năng lực của Người Nguyễn Siêu và các tiêu chí đánh giá phù hợp với từng đối tượng trong nhà trường, xây dựng “Chân dung đảng viên Nguyễn Siêu”; “Chân dung giáo viên Nguyễn Siêu”, chân dung học sinh Nguyễn Siêu trên cơ sở Khung năng lực – phẩm chất của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Khung năng lực học sinh Cambridge.

Phát triển công tác chuyên môn, triển khai thực hiện chương trình giáo dục tích hợp đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt; tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá; áp dụng các phương pháp dạy học hiệu quả, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên và tính tích cực, tự giác của học sinh trong dạy học trực tuyến.

Lãnh đạo thực hiện Quốc tế hóa: duy trì hoạt động của Trung tâm Quốc tế trực thuộc để mở rộng khảo thí cho các đối tượng ngoài nhà trường, tăng cường dạy Tiếng Anh học thuật và đào tạo kỹ năng cho các chương trình tiền Đại học. Mở thêm các điểm đến để tăng trải nghiệm Quốc tế hai chiều phù hợp với tình hình dịch bệnh covid -19; Xây dựng lộ trình học tập mới cho loại hình lớp Cambridge nâng cao để từng bước hình thành mô hình lớp Quốc tế trong tương lai; Trung tâm khảo thí quốc tế Cambridge xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến cập nhật điểm thi của học sinh và tuyển sinh hàng năm để xây dựng hệ thống quản trị nguồn dữ liệu.

Xây dựng cơ sở vật chất và số hoá trường học: tiếp tục nâng cấp, trang bị mới các thiết bị hiện đại cho các phòng học bộ môn, phòng chức năng phục vụ giảng dạy chuyên môn, bổ sung thêm các hạng mục theo mô hình giáo dục thông minh hướng tới xây dựng các lớp học thông minh và trường học thông

minh. Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị nội thất cho các phòng làm việc, thư viện, tự động hoá và tăng cường kỹ năng tự phục vụ trong các dịch vụ trường học để đảm bảo tính đồng bộ, chuyên nghiệp các hoạt động trong nhà trường.

Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, cụ thể hóa các kế hoạch tiến tới tổ chức kỉ niệm 30 năm thành lập Trường Nguyễn Siêu trong điều kiện cho phép. Tiếp tục tập trung biên tập tuyển tập Nguyễn Siêu, cải tiến nâng cấp phòng truyền thống Nguyễn Siêu, làm phim về trường, đẩy mạnh công tác truyền thông, phát động phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện và các hoạt động chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Trường.

3. Xây dựng các Chi bộ và Đảng bộ nhà trường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức chính trị xã hội của nhà trường vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội, chương trình hành động của Đảng bộ, xây dựng tổ chức Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc đảng, hiệu quả; tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Xây dựng Công đoàn cơ sở của hai trường vững mạnh về tổ chức, hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB, GV, NV. Coi trọng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Các chế độ nền nếp của CB, GV, NV, học sinh, CMHS được quy định cụ thể và thực hiện tự giác. Thực hiện tốt *“Ba công khai”* trong nhà trường và xã hội.

Xây dựng Đoàn TNCS, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh của nhà trường trong năm đạt vững mạnh. Xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội phải là nòng cốt trong xây dựng văn hóa Nguyễn Siêu, kiến tạo trường học hạnh phúc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức, phát triển Đội viên, đoàn viên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác Đoàn- Hội - Đội của Nhà trường là những Đảng viên trẻ, có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp với thanh thiếu nhi.

Đề cao vai trò của CMHS các lớp luôn đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động, dựa trên nguyên tắc “thỏa thuận” bằng văn bản “Quy định nhập học” được ký kết giữa nhà trường và CMHS trước khi cho con em vào trường.

PHẦN THỨ BA

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG QUÝ I/2022

1. Tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh covid - 19; bình xét khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học kỳ I, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, tạo được sự đoàn kết, phấn khởi ở tất cả các cấp. Hội đồng giáo dục của các trường đánh giá cụ thể những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021-2022, theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và phát triển trường Cambridge Quốc tế.

2. Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ giảng dạy, học tập theo nội dung chương trình, kế hoạch học kỳ II, năm học 2021-2022 của các trường đã được phê duyệt. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả dạy, học thực chất; duy trì có nền nếp và chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế về giáo dục đào tạo của nhà trường; phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của học kỳ II, năm học 2021-2022.

3. Tổ chức hợp lý, cân đối các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp trong tình hình dạy học trực tuyến do dịch Covid-19, rèn luyện kỹ năng toàn diện cho học sinh có chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tiết kiệm. Xây dựng Văn hóa Nguyễn Siêu, kiến tạo Trường học hạnh phúc, Trường học Xanh hạnh phúc – Sáng tư duy.

4. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là với số mới tuyển dụng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, say mê với công việc, gắn bó với nhà trường và học sinh; có phương pháp, tác phong công tác tốt, có kỹ năng, kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác và phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ ngày, giờ công làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên; Thực hiện nghiêm qui định về dạy học trực tuyến.

5. Hướng dẫn các Chi bộ quan tâm, bồi dưỡng đảng viên mới trở thành đảng viên chính thức. Rà soát, chọn cử quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng.

6. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, qui định, kết luận và chuyên đề năm 2022 cho đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, giáo viên toàn trường; đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

7. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; tranh thủ sự đồng hành và giúp đỡ của CMHS về mọi mặt.

8. Tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường vui tươi, phấn khởi và an toàn tuyệt đối về mọi mặt và sau Tết đưa mọi hoạt động của nhà trường vào hoạt động bình thường.

9. Tăng cường công tác phòng chống dịch covid -19, đảm bảo đúng hướng dẫn, nghiêm túc, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid, hoàn thiện, ban hành Sổ tay phòng chống Covid – 19; tăng cường công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong công tác phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe và chất lượng dạy và học. Xây dựng các kịch bản học tập phù hợp, kết hợp học tập trực tiếp với trực tuyến phát huy thế mạnh về ứng dụng CNTT. Tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch. Quan tâm đến chất lượng giáo dục và đời sống của CB, GV, NV trong điều kiện dịch bệnh.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đảng ủy đến các Chi bộ và cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường để tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Từng Chi bộ và cán bộ, đảng viên căn cứ vào nhiệm vụ, cương vị công tác và chức trách được giao xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết lãnh đạo năm 2022 của Đảng ủy, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 và học kỳ I năm 2022 – 2023.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Quận ủy CG. | “Đề báo cáo”
- Văn phòng Quận ủy CG.
- Các Chi bộ trực thuộc.
- Các Đ/c Đảng ủy viên.
- Lưu: VT.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ



Nguyễn Vĩnh Hạnh